



## มศว สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ทรงทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้ มาทดลองทำในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นผู้ดูแลการดำเนินโครงการฯ **อ่านต่อหน้า 2**



**มศว จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานครและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพฯ**

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ อาจารย์ ดร.วิซาคาร จาตุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรองหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจากหลายหน่วยงานใน มศว ร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 30 คน

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงที่มาของโครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นจากดำริของกรุงเทพมหานครในการสร้างความปรองดองและลดความเหลื่อมล้ำ **อ่านต่อหน้า 2**

**สาธิต มศว กระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ อังครักษ์ จ.นครนายก เผยจุดเด่นโรงเรียนเน้นวินัยบนฐานการวิจัย ห้ามครูใช้เสียงดัง-สูง กับเด็ก ผันเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น**

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) มศว อังครักษ์ จ.นครนายก เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนชั้นเรียนเด็กเล็ก 3 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และต้องการเน้นเรื่องวินัยให้เด็กเป็นเป้าหมายของโรงเรียนเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนทุกคนต้องลงชื่อตัวเองเพื่อยืนยันว่าได้เข้ามาโรงเรียน หรือถ้ายังไม่เขียนชื่อไม่ได้ ก็ให้ผู้ปกครองมาลงชื่อให้ **อ่านต่อหน้า 2**



สำนักงานอธิการบดี มศว อวยเวียนพรพนา : อาจารย์ณภัทรทิ ภัทรพิศน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานนิสิต ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน และคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระพร ประจำปี 2554 สำนักงานอธิการบดี มศว ร่วมเป็นเจ้าภาพอวยเวียนพรพนา ณ วัดมงคลโคธวราลง (วัดหลวงพ่อบ้านบางเตย) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยร่วมถวายผ้าป่าในการยกฐานพระอุโบสถวัด วัดมงคลโคธวราลงแห่งนี้อยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2300 (ก่อนเลือกตั้งเมืองอยุธยาครั้งที่ 2 ระหว่างเวลา 10 ปี) และสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ณ วัด ฯ และบริเวณคลองด่าน) โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



มศว สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ



ในการนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบหมายให้โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บก 20) เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน โดย ดร.สมปราวณา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้และประสานโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารฯ รับผิดชอบในฐานะผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 และ เขต 2 เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นในการร่วมกันอบรมให้ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนของโรงเรียนให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน

ดร.สมปราวณา วงศ์บุญหนัก ในฐานะผู้นำเครือข่ายกล่าวว่า "มศว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 59 โรงเรียน มีผลการดำเนินกิจกรรมที่ดีและผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับป้ายพระราชทานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2554 และรุ่นที่ 2 จำนวน 121 โรงเรียน ซึ่งผ่านการอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียน เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการและผลงานของนักเรียนนำเสนอและรับการพิจารณาเพื่อรับป้ายพระราชทานต่อไป

สำหรับในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2554 นี้ดำเนินการอบรมรุ่นที่ 3 จำนวน 100 - 120 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดน่านได้รับการอบรมครบทุกโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นผลมาจากการร่วมมือกันของเครือข่ายพื้นที่การศึกษานาน และกลุ่มบัณฑิตคืนถิ่น ศูนย์ครูและศิษย์เก่า มศว น่าน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และการศึกษابัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และการศึกษาศาสตร์ (ครุวิทยาศาสตร์คืนถิ่น) จำนวน 35 คน ร่วม เป็นวิทยากรที่เลี้ยงทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่ครูในโรงเรียนอนุบาลในแต่ละเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงกลายเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอนุบาลจากเครือข่ายนอกพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ตลอดจนจนการได้ถวายรายงานถึงความสำเร็จของโครงการในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทรงชื่นชมและทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนอนุบาลอย่างละเอียด ในการนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบหมายให้ มศว เตรียมการสำหรับการต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะเดินทางมาดูงานและติดตามความสำเร็จของโครงการที่จังหวัดน่าน ในราวเดือนพฤศจิกายน 2554 จึงถือได้ว่า มศว ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการที่เกิดคุณค่ายังสำหรับการให้โอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร แก่เด็กนักเรียนทุกกลุ่ม อยู่ในพื้นที่ราบหรือบนดอยสูง ที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ ได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน"

**สาธิต มศว องครักษ์**

เวลาเคารพธงชาติเด็กต้องดูเวลาและสังเกต ว่าถึงเวลาเคารพธงชาติหรือยัง เพราะโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีสัญญาณออก กระดิ่ง และโรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) ก็ไม่มีใช้ไมโครโฟนหรือเครื่องขยายเสียงทุกประเภท กิจกรรมหน้าเคารพธงชาติเด็ก ๆ ต้องทำเองทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่การจัด เชิญธงชาติ จัดระเบียบแถว นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ เป่าหมากของกิจกรรมทุกอย่างที่ทางโรงเรียนเน้นและเป็นหัวใจสำคัญคือ วินัย ซึ่งต้องเริ่มสร้างและครอบครัวยมีส่วนสำคัญอย่างมาก

นอกจากนี้ในวัยเด็กปฐมวัยเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน เมื่อทางโรงเรียนมีส่วนรับผิดชอบ พัฒนาเด็กดูแลเด็ก ทางโรงเรียนจึงต้องสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณค่า เน้นการบูรณาการไปกับชีวิตจริงของเด็ก ซึ่งทางโรงเรียนเน้นเรื่องวินัย และเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้

อีกประการหนึ่งคือ โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) จะไม่ใช่เสียงดังกับเด็ก โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องไม่ใช่เสียงสูง หรือเสียงตวาดใส่เด็ก เพราะจะทำให้เด็กเครียด กลัว และทำให้เด็กไม่มีความสุข ท้ายที่สุดจะไม่สนุกที่จะเรียนรู้ อีกทั้งยังบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะครูใช้เสียงสูงและชู้กรรใจหรือตวาดเสียงสูงแก่เด็ก นอกจากนี้กิริยาท่าทางของครูก็มีส่วนสำคัญ ทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และปลอดภัย โรงเรียนแห่งนี้เน้นให้ครูทุกคนกอดเด็กทุกคน การกอดทำให้เด็กรู้สึกดีมีความสุข อบอุ่น เด็กบางคนพ่อแม่ไม่ได้กอด มาถึงโรงเรียนครูกอด ก็เป็นการให้ความอบอุ่นแก่เด็กและเติมสิ่งที่ขาดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ทุกเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง ครูอาจารย์จะเล่าเรื่องดี ๆ ให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการและการเรียนรู้ที่ดี ไม่พูดในเรื่องเลวร้ายให้เด็ก ๆ ฟัง กิจกรรมหน้าเสาธงจะไม่ใช้กิจกรรมดูค่าหรือติเตียนเด็ก แนวคิดต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเราได้ทำวิจัยผ่านสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา โดยมีโรงเรียนสาธิตโรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) เป็นห้องทดลองวิจัย ซึ่งงานวิจัยจะเป็นเรื่องการศึกษา และโรงเรียนสาธิตโรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ส่วนขยาย) จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป"

**มศว จับมือร่วมกับกรุงเทพฯ**

ในสังคมตามนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้วที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคม กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งในด้านกายภาพ การให้บริการจากรัฐทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐให้บริการ ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาลักษณะพื้นฐานในประเด็นความจำเป็นพื้นฐานของชุมชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้คนชุมชนได้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยจากทุกภาคส่วนในชุมชนทั้งในด้านการพึ่งพาตนเอง และการได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย และให้จัดทำแผนปรองดองประเทศไทย ซึ่งผลของโครงการวิจัยนี้จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

แม้เกิดภาวะวิกฤต ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสามารถพึ่งตนเองได้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่ง และองค์กรเอกชนอีก 2 แห่งในการเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อที่จะนำวิเคราะห์ปัญหา และนำมาลงมือวิจัยไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกกลุ่มได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม และตัวแทนประชาชนทุกเพศ ทุกวัยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งชุมชนที่จดทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพฯ และไม่ได้จดทะเบียนฯ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ แฟลต บ้านจัดสรร และชุมชนแออัด

สำหรับโครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพฯ นี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยชุมชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ชุมชนที่มีความหลากหลายของขนาด และบริบทของชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร และชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ เขตสะพานสูง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ และชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง โดยจะศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 2. การพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน 3. การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 4. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ 5. การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ และ 6. ความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็น โดยเป็นการเก็บข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์จากปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน อาทิ ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาคมในชุมชนในกลุ่มอาชีพและกลุ่มอายุที่หลากหลาย องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาสังเคราะห์ถึงความจำเป็นพื้นฐานที่ชุมชนพึงได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ชุมชนจะสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่เรียกว่า "แผนชุมชนยั่งยืน" เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองด้วยผู้คนในชุมชน หรือ แสวงหาการสนับสนุนจากองค์กรหรือรัฐโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วม หรือกระทั่ง การได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการมีเข้ามา มีบทบาทและเป็นไปตามความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนจริงๆ นอกจากนี้ ผลการศึกษาจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกิจกรรมและโครงการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่





การสอนหรือให้ความรู้แก่นิสิต ที่เราให้ความรัก ความนับถือตามวัฒนธรรมของชาว มศว “ปัญญาธรรม คารวธรรม สามัคคีธรรม” ซึ่งความรัก ความนับถือ หรือ “คารวธรรม” ดังกล่าวย่อมเกี่ยวข้องกับปรัชญา “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” (Student Centered) ซึ่งเป็นรากของการศึกษาแบบพัฒนาการ หรือรากของ มศว ด้วย

▪ **คิด - คมวาทกรรม** ✍️ วิบูลย์ ตั้งอรุณ

## ขอฝากต่อยอด นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว 10 ประการ

▪ **นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว** ✍️ สมเส็ง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

6. ขอฝากพัฒนา ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย “SWU-ACT” SWU Art Center@Thailand ณ สุวิมลเพล็กซ์ มศว ประสานมิตร กทม. ซึ่งเป็นนวัตกรรมเป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในสังคมไทย ปรัชญาการดำรงอยู่ที่ง่ายไม่ยากนัก นั่นคือมหาวิทยาลัยสากล นั่นคือด้านหนึ่งของการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ นั่นคือศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัย ในอนาคต ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี จัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบบริหารจัดการตนเอง ให้คล่องตัว นั่นคือรายได้และเสนาห์ของมหาวิทยาลัยอย่างน่าสนใจยิ่ง
  7. ขอฝากพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ณ “อาคารเรือนไทยหมู่ ๓ ทูลกระหม่อมแก้ว” มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพราะนั่นคือแหล่งเรียนรู้ใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในสังคมร่วมสมัย แหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเรา ทั้งการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม-ศิลปกรรม-สื่อ วิทยาลัยเทคนิควิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
  8. ขอฝากพัฒนา แหล่งเรียนรู้พุทธศาสนาศาสตร์ วิถีธรรมชาติ และชุมชน มศว บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งจะฐานการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง สำหรับคณาจารย์ นิสิต ประชาชนและเกษตรกร เป็นโครงการที่ตอบสนองหลักการและวัตถุประสงค์หนึ่งของ “มศว องครักษ์” ตั้งแต่ช่วงปี 2535 เป็นแรงผลักดันเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ชุมชน ของสังคมไทย ของ มศว ของคณะ สถาบัน สำนัก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เรื่องที่สำคัญยิ่งของโลกใบนี้ และสำคัญยิ่งของสังคมไทยในภาวะวิกฤติเช่นนี้
  9. ขอฝากพัฒนา ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ด้วยมหาวิทยาลัยได้ รับมอบที่ดิน 11 ไร่เศษ พร้อมอาคารโรงเรียนเก่า 2-3 อาคาร มหาวิทยาลัยได้วางนโยบายที่จะจัดตั้งเป็น “ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว” เพื่อให้คุณครูและศิษย์เก่า มศว ได้มีสถานที่จัดประชุม สัมมนา จัดกิจกรรม พบปะสังสรรค์ กิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับทุกหน่วยงาน จัดให้เป็นต้นแบบสำหรับศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ กล่าวเฉพาะครูที่เป็นศิษย์เก่า มศว นับว่าเข้มแข็งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าครูวิทยาศาสตร์ นิสิตในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยึดยึดอดคอยจังหวัดน่านอุทิศตนเพื่อการศึกษาไว้ทั้งหมดแล้ว
  10. ขอฝากพัฒนา ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรมทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วย คุณแดง ขาวริ้วกุล ได้มอบพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ณ บริเวณทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับ มศว กว่าสิบปีแล้ว สมควรที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำเป็น “ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม มศว” บนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย เรียนรู้ ทางด้านชุมชนและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งอบรมสัมมนาของชาว มศว ไปพร้อมกัน
- มหาวิทยาลัยมีเรื่อง “ขอฝากฝัง” อีกมากมาย เพียงเท่านี้ก็หนาหนักมากแล้ว...ผู้รักมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงย่อมศรัทธามหาวิทยาลัยและทำงานหนักเพื่อมหาวิทยาลัย แม้จะมีเสียงหนาม “มีลมมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำอยู่ข้างก็ตามที่”...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

## ปฏิบัติการละครส่งเสริมคุณธรรม และเชิดชูเกียรติ มล.ปิ่น มาลากุล เรื่อง “หัวใจทอง”

▪ **รายงานพิเศษ**

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และในการที่ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่ทรงริเริ่มแนวพระราชดำริและทรงวางรากฐาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งไปสู่การรับรู้ของมหาชนชาวโลก และต่างน้อมนำมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและกิจการงานด้านต่างๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และมีบทบาทพันธกิจที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติบ้านเมือง เป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตและสร้างคนที่ดีมีคุณภาพไปสู่สังคม ด้วยฐานรากจากการที่เป็นวิทยาลัยวิชาชีพระดับสูงในการผลิตบุคลากรวิชาชีพ “ครู” โดยมีศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้ที่มีคุณูปการสูงยิ่งต่อการริเริ่มก่อเกิด มศว คณะครูในสายวิชาการแสดงและศิลปะ จึงพร้อมใจกัน ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์งานละคร เพื่อเชิดชูเกียรติและอุดมการณ์ความเป็น ครู โดยฝ่ายวรรณกรรมละคร เรื่อง “หัวใจทอง” เพื่อเชิดชูเกียรติของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

อาจารย์สทศัย พงศ์หิรัญ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์สามมิติ สุขบรรจง รองประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า “บทวรรณกรรมละครเรื่อง “หัวใจทอง” เป็นบทประพันธ์ของ รอง ศ. มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันแห่งการสร้างครูผู้มีความรู้ คุณธรรมและความดี บทวรรณกรรมละครเรื่องนี้ สะท้อนถึงบทบาทความเป็น “ครู” ที่เสียสละเพื่อการศึกษา แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของครูก็ตาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดแสดงเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และถูกจัดให้เป็นแบบเรียนในการสอนคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเยาวชนไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการรำลึกถึงพระคุณของ “ครู” จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและปฏิบัติการละครส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง “หัวใจทอง” เพื่อเชิดชูเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และปลุกจิตสำนึกของความเป็น “ครูที่ดี” ให้กับครูและผู้ที่จะเป็นครูต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติ มล.ปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวาระครบรอบชาตกาล 108 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการประพันธ์ด้านงานละครของ มล.ปิ่น มาลากุล และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบของศิลปะการละครผ่านกระบวนการศึกษาของอาจารย์และนิสิต ในการค้นคว้า



อย่างมีเหตุผลและหลักการ โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าทั้งในภาคทฤษฎี และจะนำเสนอผลงานต่อสาธารณะในช่วงเดือนกันยายน 2554”



**SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**  
ท่าถนนตรีมิตรสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต  
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2554

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนองานวิจัย  
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง  
"ภาษา วรรณคดีไทยและการสอนภาษาไทย  
ในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์  
จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

22 กรกฎาคม 2554 ห้องประชุม ฮิม 15  
อาคารบริการคณาจารย์ หอสมุดเวียน มศว

โรงพยาบาลสะพานมิตร มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ปีการศึกษา 2555

จำนวน 20 อัตรา

วุฒิ-นวิเวชชั้น	1 อัตรา
ศัลยกรรม	1 อัตรา
อายุรกรรม	1 อัตรา
กุมารเวชกรรม	1 อัตรา
กัลยาณวิทยา	1 อัตรา

สมัครสอบตรง หรือดูรายละเอียดได้ที่  
สำนักงานรับสมัครแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสะพานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์ 02-501-2306 / 02-501-2345 โทรสาร 029-  
http://www.swu.ac.th

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

แพทย์ใช้ทุนและออกสิทธิรับประโยชน์

1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบขออนุญาตออกใบ Transcript เมื่อจบวันที่ 5	จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแจ้งผลการสอบคัดเลือกพร้อมใบรับรองความรู้ ความสามารถ ชั้นสองที่ 1 และ 2	จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์แพทย์	จำนวน 3 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว	จำนวน 1 รูป
6. สำเนาบัตรประชาชน	จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป กล่าวถึง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถเฉพาะ ตนเองและชื่อโรงพยาบาลที่จะไปทำงาน โครงการฝึกงาน ฯลฯ	จำนวน 1 ชุด
8. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตามหัวข้อดังนี้	จำนวน 1 ชุด

ทดสอบบุคลิกภาพ : Rosbach (Ickle) test, Wls, The Figure Drawing test  
ทดสอบการรับรู้และสติปัญญา : Sentence completion Method  
ประเมินความวิตกกังวล : The Bender Gestalt test  
ประเมินระดับบุคลิกภาพ : Transactional Analysis

SWU WEEKLY CLUB มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ชมรมสวัสดีริบวอนดิเรก

## Hobby CONTEST 2011

ขอเชิญร่วม  
ส่งผลงานเข้า  
ประกวด

- 1. ภาพถ่าย PHOTO CONTEST**  
ในหัวข้อเรื่อง "มศว"  
พร้อมชื่อภาพและคำบรรยาย  
ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม
- 2. ออกแบบโปสเตอร์ POSTER CONTEST**  
ในหัวข้อเรื่อง "คุณอยากรณรงค์อะไรใน มศว"  
ขนาด B3 (ประมาณ 14 x 20")  
ความละเอียด 300 pixels/inch  
ไม่จำกัดรูปร่าง รูปแบบ วิธีการ  
และความคิดสร้างสรรค์
- 3. วิดีโอสั้น VIDEO CONTEST**  
ในหัวข้อเรื่อง "ONE DAY IN SWU"  
ความยาวไม่เกิน 5 นาที  
ในรูปแบบไฟล์ mp4, avi, mov

เป็นต้นฉบับ  
ถึง 31 กรกฎาคม 2554

ชิงรางวัลสุดCHIC!  
ชิงเงินรางวัลและของรางวัลดีๆ

Print ใบสมัครและชื่อผลงานส่งมายัง:  
<http://www.facebook.com/HOBBYclub.SWU>

## ปฏิทินกิจกรรมข่าว มศว

**นิทรรศการ/อบรม/สัมมนา**  
สัมมนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมบริบท อาคารประสานมิตร มศว เวลา 8.30-13.00 น.

**บันเทิง/ศิลปะ/ดนตรี**  
ค่ายดนตรีรักโลก  
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนานิสิต "ค่ายดนตรีรักโลก" ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล ชั้น 11 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีรวมทั้งเป็นการนำความรู้และทักษะที่ได้รับการอบรม ไปสร้างโอกาสการเรียนรู้ดนตรีให้แก่เด็กด้อยโอกาส

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-260-0123 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์  
SWU CHANNEL

โครงการให้ปีละ 365 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ บริจาคได้ที่หน่วยงานการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ ชั้น 2 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลสะพานมิตรมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีนครินทร์บัญชี 110-000168-2 (กรุณาโทรแจ้งรายละเอียดก่อนการบริจาค) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 02-502-2345 ต่อ 1075-1015 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



**ไหว้ครู :** ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมหัวหน้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีนครินทร์" ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วย



**โรคหัวใจหลักสูตร :** วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตบัณฑิตการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและนำเสนอผลงานนิสิตทั้ง 3 หน่วยงานแก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนละแวก จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554



**โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) :** เปิดการแข่งขันกีฬาดี 2554 โดยมีภาพประกาศเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศ นักชกชื่อน วรวิฑูรย์สุนทร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 2010 SOUTHEAST ASIAN SOFTTENNIS FEDERATION OPEN CHAMPIONSHIPS ประเทศมาเลเซีย



**กอล์ฟพร้อมน้ำใจสาธิตปฐมวัน 54 :** อาจารย์สมศักดิ์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มอบถ้วยรางวัลแก่นางสาว พิมพ์ชนก เกาะมัน ผู้คว้าถ้วย OVERALL LOW GROSS ในการแข่งขัน "กอล์ฟพร้อมน้ำใจสาธิตปฐมวัน 54" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กทม.